

ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของหลักสูตร
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เรื่อง	ความพอประมาณ	ความมีเหตุผล	ความมีภูมิคุ้มกันที่ดี
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ วัตถุประสงค์การทอผ้าพื้นบ้าน กะเหรี่ยง	<ol style="list-style-type: none"> 1. ศึกษาความสำคัญของ วัตถุประสงค์การทอผ้าพื้นบ้าน กะเหรี่ยงแต่ละประเภท 2. ศึกษาประเภทของวัตถุประสงค์ที่ เหมาะสมในการทอผ้าพื้นบ้าน กะเหรี่ยง 3. ศึกษาและทำความเข้าใจกับ คุณสมบัติที่เหมาะสมของ วัตถุประสงค์ในการทอผ้าพื้นบ้าน กะเหรี่ยง 	<ol style="list-style-type: none"> 1. จำแนกความสำคัญของ วัตถุประสงค์การทอผ้าพื้นบ้าน กะเหรี่ยงแต่ละประเภทอย่าง ละเอียด 2. ศึกษาประเภทของวัตถุประสงค์ที่ เหมาะสมในการทอผ้าพื้นบ้าน กะเหรี่ยงอย่างละเอียด 3. ศึกษาและทำความเข้าใจกับ คุณสมบัติที่เหมาะสมของ วัตถุประสงค์ในการทอผ้าพื้นบ้าน กะเหรี่ยงอย่างละเอียด 	<ol style="list-style-type: none"> 1. จำแนกความสำคัญของ วัตถุประสงค์การทอผ้าพื้นบ้าน กะเหรี่ยงแต่ละประเภทอย่าง ละเอียด 2. เลือกประเภทของวัตถุประสงค์ ให้เหมาะสมกับการทอผ้า พื้นบ้านกะเหรี่ยง 3. เลือกวัตถุประสงค์ที่มีคุณสมบัติ เหมาะสมกับการทอผ้าพื้นบ้าน กะเหรี่ยง
การปลูกและการเตรียม วัตถุประสงค์การทอผ้าพื้นบ้าน กะเหรี่ยง	<ol style="list-style-type: none"> 1. ใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่า 2. ปรับสภาพดินด้วยวิธี ธรรมชาติ 3. ปลูกฝ้ายพันธ์ที่เหมาะสมกับ สภาพอากาศในท้องถิ่น 4. ปลูกฝ้ายโดยคำนึงถึง ความสามารถในการดูแล 5. ปริมาณฝ้ายที่ได้เพียงพอกับ ความต้องการ 6. ลดต้นทุนในการซื้อเมล็ดฝ้าย 	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดการพื้นที่ตามสัดส่วนที่มี 2. ปรับสภาพดินเพื่อการ เพาะปลูกฝ้าย 3. พิจารณาพันธ์ฝ้ายที่จะ นำมาปลูก 4. เลือกวิธีการในการดูแลฝ้าย แต่ละชนิด 5. พิจารณาปริมาณของฝ้ายกับ ความต้องการ 6. เลือกวิธีการขยายพันธ์ฝ้ายที่ เหมาะสม 	<ol style="list-style-type: none"> 1. นำทักษะการจัดการพื้นที่ไป ปรับใช้ 2. นำวิธีการปรับสภาพดินไป ใช้ในพื้นที่ต่างๆ 3. ตัดสินใจในการเลือกพันธ์ ฝ้ายที่จะปลูกใน สภาพ อากาศท้องถิ่นได้อย่าง เหมาะสม 4. นำทักษะที่ได้ไปใช้ดูแลต้น ฝ้ายที่ปลูก 5. ขยายพันธ์ฝ้ายของตนเองได้ อย่างถูกต้อง
การเก็บวัตถุประสงค์การทอผ้า พื้นบ้านกะเหรี่ยง	<ol style="list-style-type: none"> 1. การเก็บเกี่ยวสอดคล้องกับ ระยะเวลา 2. การเก็บฝ้ายตามคุณภาพ 3. การใช้ภาชนะในการเก็บและ บรรจุฝ้ายให้เหมาะสม 4. การอ้าวฝ้ายเพื่อเอาเมล็ดออกจาก ฝ้าย 5. การตีฝ้ายให้ฟู 6. การกวักฝ้ายให้เป็นเส้น 7. การใช้อุปกรณ์ในการกวัก ฝ้าย 	<ol style="list-style-type: none"> 1. เลือกวิธีการเก็บเกี่ยวให้ สอดคล้องกับระยะเวลา 2. เลือกวิธีการเก็บฝ้ายตาม คุณภาพ 3. เลือกใช้ถุงผ้าหรือกระสอบ พอในการเก็บและบรรจุฝ้าย 4. เลือกอุปกรณ์ที่ใช้ในการอ้าว ฝ้ายเพื่อเอาเมล็ดออกจากฝ้าย 5. เลือกวิธีการตีฝ้ายให้ฟู 6. เลือกอุปกรณ์ในการกวัก ฝ้ายให้เป็นเส้น 	<ol style="list-style-type: none"> 1. มีวิธีการเก็บเกี่ยวที่ สอดคล้องกับระยะเวลา 2. มีวิธีการเก็บฝ้ายตาม คุณภาพ 3. ใช้ถุงผ้าหรือกระสอบพอใน การเก็บและบรรจุฝ้าย 4. แนะนำวิธีการเก็บเกี่ยว ให้กับผู้อื่นได้ 5. มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการอ้าวฝ้าย ที่เหมาะสม 6. มีวิธีการตีฝ้ายให้ฟู 7. มีอุปกรณ์ในการกวักฝ้ายให้ เป็นเส้น

<p>ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ วัตถุประสงค์ย้อมสีธรรมชาติ</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. การศึกษาความเป็นมาของ วัตถุประสงค์ย้อมสีธรรมชาติที่นิยมมาทำสี ย้อม 2. ศึกษาประเภทของวัตถุประสงค์ ย้อมสี 3. ตั้งสมมุติฐานในการทดลอง วัตถุประสงค์ย้อมสี 4. ทดลองวัตถุประสงค์ย้อมสี 	<ol style="list-style-type: none"> 1. จำแนกความเป็นมาของ วัตถุประสงค์ย้อมสี 2. เลือกประเภทของวัตถุประสงค์ ย้อมสี 3. ทดสอบสมมุติฐานในการ ทดลองวัตถุประสงค์ย้อมสี 4. ทดลองวัตถุประสงค์ย้อมสี 	<ol style="list-style-type: none"> 1. จำแนกและแยกวัตถุประสงค์ ย้อมสี 2. เลือกใช้วัตถุประสงค์ย้อมสี ที่เหมาะสม 3. สมมุติฐานในการทดลอง วัตถุประสงค์ย้อมสี 4. ผลการทดลองวัตถุประสงค์ย้อมสี สำเร็จ 5. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ วัตถุประสงค์ย้อมสี
<p>การย้อมสีธรรมชาติ</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. การย้อมสีธรรมชาติเพื่อลด ค่าใช้จ่าย 2. อุปกรณ์ที่ใช้ในการย้อมสี 3. การทดสอบสีธรรมชาติที่ใช้ ในการย้อมสีเพื่อเลือกสีที่ดี 4. การสรุปผลของการย้อมสี จากวัตถุประสงค์ย้อมสีแต่ละประเภท 	<ol style="list-style-type: none"> 1. เลือกการย้อมสีที่ เหมาะสมเพื่อประหยัดเวลา และเพื่อลดค่าใช้จ่าย 2. เลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม ในการย้อมสี 3. เลือกทดสอบสีธรรมชาติที่ ใช้ในการย้อมสีเพื่อเลือกสีที่ดี 4. วิธีสรุปผลของการย้อมสี จากวัตถุประสงค์ย้อมสีแต่ละประเภท 	<ol style="list-style-type: none"> 1. มีการย้อมสีที่เหมาะสม เพื่อ ประหยัดเวลาและเพื่อลด ค่าใช้จ่าย 2. มีอุปกรณ์ที่เหมาะสม ในการย้อมสี 3. ผลการทดสอบสีธรรมชาติที่ ใช้ในการย้อมสี 4. สรุปผลของการย้อมสี จากวัตถุประสงค์ย้อมสีแต่ละ ประเภท 5. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ ผลของการย้อมสีจาก วัตถุประสงค์ย้อมสีแต่ละ ประเภท
<p>การย้อมสีใหม่และสี สังเคราะห์</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. การย้อมสีใหม่ที่มีคุณภาพสีที่ ดี 2. ขั้นตอนการย้อมสีสังเคราะห์ ที่ประหยัดเวลา 3. สรุปผลของการย้อมสีใหม่ และสีสังเคราะห์ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. การเลือกย้อมสีใหม่ที่มี คุณภาพสีที่ดีเพื่อประหยัดเวลา 2. เลือกขั้นตอนการย้อมสี สังเคราะห์ที่เหมาะสมเพื่อ ประหยัดเวลา 3. วิธีสรุปผลของการย้อมสี ใหม่และสีสังเคราะห์ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. มีการย้อมสีใหม่ที่มี คุณภาพสีที่ดีเพื่อประหยัดเวลา 2. มีขั้นตอนการย้อมสี สังเคราะห์ที่เหมาะสมเพื่อ ประหยัดเวลา 3. สรุปผลของการย้อมสีใหม่ และสีสังเคราะห์ 4. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ ผลของการย้อมสีจาก วัตถุประสงค์ย้อมสีแต่ละ ประเภท

<p>เครื่องมือวัสดุและอุปกรณ์ และการทอผ้าพื้นบ้าน กะเหรี่ยง</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ศึกษาลักษณะของเครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการทอผ้าพื้นบ้านกะเหรี่ยง 2. ศึกษาวิธีการขึ้นเครื่องทอ 3. ศึกษาวิธีการเรียงด้าย 4. ศึกษาวิธีการกรอด้าย 5. ศึกษาประวัติความเป็นมาของผ้าทอกะเหรี่ยง 6. ศึกษาการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการทอผ้าพื้นบ้านกะเหรี่ยง 7. ศึกษาความสำคัญ ในการดำรงชีวิต 8. ศึกษาคุณค่าและประโยชน์ของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 	<ol style="list-style-type: none"> 1. เลือกใช้เครื่องมือวัสดุและ อุปกรณ์ที่เหมาะสมในการทอผ้าพื้นบ้านกะเหรี่ยงอย่างเหมาะสม 2. วิธีการขึ้นเครื่องทอ 3. วิธีการเรียงด้าย 4. วิธีการกรอด้าย 5. เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของผ้าทอกะเหรี่ยง 6. การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการทอผ้าพื้นบ้านกะเหรี่ยง 7. เล็งเห็นความสำคัญในการดำรงชีวิต 8. เล็งเห็นคุณค่าและประโยชน์ของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 	<ol style="list-style-type: none"> 1. มีเครื่องมือวัสดุและอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการทอผ้าพื้นบ้านกะเหรี่ยง 2. รู้วิธีการขึ้นเครื่องทอ 3. รู้วิธีการเรียงด้าย 4. รู้วิธีการกรอด้าย 5. รู้ประวัติความเป็นมาของผ้าทอกะเหรี่ยง 6. มีการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการทอผ้าพื้นบ้านกะเหรี่ยง 7. ตระหนักถึงความสำคัญ ในการดำรงชีวิต 8. ตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์ของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
<p>การทอลายต่างๆ</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ศึกษาความเป็นมาของลายผ้าทอลายต่างๆ 2. ศึกษาการออกแบบลายผ้าทอให้เหมาะสมกับท้องถิ่น 3. การสำรวจผลิตภัณฑ์ผ้าทอกะเหรี่ยงในท้องถิ่นเพื่อสร้างเป็นเอกลักษณ์ 4. ศึกษาเทคโนโลยีที่ใช้ที่มีผลต่อการทอผ้าพื้นบ้านกะเหรี่ยง 5. ศึกษาวิธีการทอผ้าพื้นบ้านกะเหรี่ยงลายต่างๆ 6. หลักการและเป้าหมายของการจำหน่ายผ้าทอพื้นบ้านกะเหรี่ยง 7. สำรวจสภาพปัจจุบันปัญหาของผ้าทอพื้นบ้านกะเหรี่ยง 8. วิเคราะห์ปัญหาของผ้าทอพื้นบ้านกะเหรี่ยง 9. ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงของผ้าทอพื้นบ้านกะเหรี่ยง 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับลายผ้าทอลายต่างๆ 2. วิธีการออกแบบลายผ้าทอให้เหมาะสมกับท้องถิ่น 3. การสำรวจผลิตภัณฑ์ผ้าทอกะเหรี่ยงในท้องถิ่นเพื่อสร้างเป็นเอกลักษณ์ 4. เลือกใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมต่อการทอผ้าพื้นบ้านกะเหรี่ยง 5. วิธีการทอผ้าพื้นบ้านกะเหรี่ยงลายต่างๆ 6. หลักการและเป้าหมายของการจำหน่ายผ้าทอพื้นบ้านกะเหรี่ยง 7. สำรวจสภาพปัจจุบันปัญหาของผ้าทอพื้นบ้านกะเหรี่ยง 8. วิเคราะห์ปัญหาของผ้าทอพื้นบ้านกะเหรี่ยง 9. ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงของผ้าทอพื้นบ้านกะเหรี่ยง 	<ol style="list-style-type: none"> 1. เรียนรู้เกี่ยวกับลายผ้าทอลายต่างๆ 2. รู้วิธีการออกแบบลายผ้าทอให้เหมาะสมกับท้องถิ่น 3. มีการสำรวจผลิตภัณฑ์ผ้าทอกะเหรี่ยงในท้องถิ่นเพื่อสร้างเป็นเอกลักษณ์ 4. ใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมต่อการทอผ้าพื้นบ้านกะเหรี่ยง 5. รู้วิธีการทอผ้าพื้นบ้านกะเหรี่ยงลายต่างๆ 6. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับผลลัพธ์ของการเยี่ยมชมจากวัตถุประสงค์จากธรรมชาติแต่ละประเภท 7. มีหลักการและเป้าหมายของการจำหน่ายผ้าทอพื้นบ้านกะเหรี่ยง 8. สำรวจสภาพปัจจุบันปัญหาของผ้าทอพื้นบ้านกะเหรี่ยง 9. วิเคราะห์ปัญหาของผ้าทอพื้นบ้านกะเหรี่ยง 10. ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงของผ้าทอพื้นบ้านกะเหรี่ยง

<p>การทอผ้าพื้นบ้านกะเหรี่ยง ลายดอกและการตัดเย็บ และการตกแต่ง</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. วิธีการทอผ้าพื้นบ้าน กะเหรี่ยงลายดอก 2. สำรวจสภาพปัจจุบันปัญหา ท้องถิ่น 3. วิเคราะห์ปัญหาโดยใช้ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4. แนวทางการแก้ไขและพัฒนา ท้องถิ่นตามปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง 5. วิธีการตัดเย็บผ้าทอพื้นบ้าน กะเหรี่ยงให้สวยงามและคุ้ม เวลา 6. วิธีการตกแต่งผ้าทอพื้นบ้าน กะเหรี่ยงให้สวยงามและคุ้ม เวลา 7. การนำแนวคิดของเศรษฐกิจ พอเพียงมาพัฒนาระดับต่างๆ ให้คุ้มค่าทุกด้าน 8. การศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างแนวคิดเศรษฐกิจ พอเพียงกับหลักการและระบบ ของสหกรณ์ 9. วิธีการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจ พอเพียงกับหลักการและระบบ ของสหกรณ์ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. วิธีการทอผ้าพื้นบ้าน กะเหรี่ยงลายดอก 2. การสำรวจสภาพปัจจุบัน ปัญหาท้องถิ่นเพื่อนำมา วิเคราะห์ 3. การวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4. การหาแนวทางการแก้ไข และพัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง 5. วิธีการตัดเย็บผ้าทอพื้นบ้าน กะเหรี่ยงให้สวยงามและคุ้ม เวลา 6. วิธีการตกแต่งผ้าทอพื้นบ้าน กะเหรี่ยงให้สวยงามและคุ้ม เวลา 7. การนำแนวคิดของ เศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนา ระดับต่างๆ ให้คุ้มค่าทุกด้าน 8. การศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างแนวคิดเศรษฐกิจ พอเพียงกับหลักการและระบบ ของสหกรณ์ 9. วิธีการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจ พอเพียงกับหลักการและระบบ ของสหกรณ์ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. วิธีการทอผ้าพื้นบ้าน กะเหรี่ยงลายดอก 2. การสำรวจสภาพปัจจุบัน ปัญหาท้องถิ่นเพื่อนำมา วิเคราะห์ 3. การวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4. การหาแนวทางการแก้ไข และพัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง 5. วิธีการตัดเย็บผ้าทอพื้นบ้าน กะเหรี่ยงให้สวยงามและคุ้ม เวลา 6. วิธีการตกแต่งผ้าทอพื้นบ้าน กะเหรี่ยงให้สวยงามและคุ้ม เวลา 7. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ ผลลัพธ์ของการย้อมสีจาก วัตถุดิบจากธรรมชาติแต่ละ ประเภท 8. การนำแนวคิดของ เศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนา ระดับต่างๆ ให้คุ้มค่าทุกด้าน 9. การศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างแนวคิดเศรษฐกิจ พอเพียงกับหลักการและระบบ ของสหกรณ์ 10. ประยุกต์ใช้เศรษฐกิจ พอเพียงกับหลักการและระบบ ของสหกรณ์
<p>เศรษฐกิจพอเพียงในการ ดำเนินชีวิต</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ศึกษาวิธีและขั้นตอนการ นำเสนอเศรษฐกิจพอเพียงกับ ความสำเร็จของผ้าทอพื้นบ้าน กะเหรี่ยง 	<ol style="list-style-type: none"> 1. เลือกวิธีและขั้นตอนการ นำเสนอเศรษฐกิจพอเพียงกับ ความสำเร็จของผ้าทอพื้นบ้าน กะเหรี่ยง 	<ol style="list-style-type: none"> 1. เผยแพร่การนำเสนอ เศรษฐกิจพอเพียงกับ ความสำเร็จของผ้าทอพื้นบ้าน กะเหรี่ยง
<p>เศรษฐกิจพอเพียงใน การค้าและบริการ</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ศึกษาวิธีและขั้นตอนของการ นำเสนอเศรษฐกิจพอเพียงกับ สินค้าผ้าทอพื้นบ้านกะเหรี่ยง 	<ol style="list-style-type: none"> 1. เลือกวิธีและขั้นตอนของ การนำเสนอเศรษฐกิจพอเพียง กับสินค้าผ้าทอพื้นบ้าน กะเหรี่ยง 	<ol style="list-style-type: none"> 1. เผยแพร่วิธีและขั้นตอนของ การนำเสนอเศรษฐกิจพอเพียง กับสินค้าผ้าทอพื้นบ้าน กะเหรี่ยง
<p>เศรษฐกิจพอเพียงในการ วางแผนพัฒนา</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ศึกษาวิธีและขั้นตอนการ นำเสนอเศรษฐกิจพอเพียงกับ การวางแผนพัฒนาผ้าทอ พื้นบ้านกะเหรี่ยง 	<ol style="list-style-type: none"> 1. เลือกวิธีและขั้นตอนการ นำเสนอเศรษฐกิจพอเพียงกับ การวางแผนพัฒนาผ้าทอ พื้นบ้านกะเหรี่ยง 	<ol style="list-style-type: none"> 1. เผยแพร่วิธีและขั้นตอนการ นำเสนอเศรษฐกิจพอเพียงกับ การวางแผนพัฒนาผ้าทอ พื้นบ้านกะเหรี่ยง

เรื่อง	ความรู้	คุณธรรม
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัตถุดิบการทอผ้าพื้นบ้านกะเหรี่ยง	มีความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของวัตถุดิบการทอผ้า ประเภทของวัตถุดิบที่ใช้ในการทอผ้า คุณสมบัติของวัตถุดิบที่ใช้ในการทอผ้าพื้นบ้านกะเหรี่ยง	มีความอดทน ใฝ่เรียนรู้ และขยันหมั่นเพียร
การปลูกและการเตรียมวัตถุดิบการทอผ้าพื้นบ้านกะเหรี่ยง	ความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ของฝ้ายที่ใช้เป็นวัตถุดิบทอผ้าพื้นบ้านกะเหรี่ยง วิธีการปลูกฝ้าย การดูแลรักษาต้นฝ้าย	มีความอดทน ใฝ่เรียนรู้ ขยันหมั่นเพียร และอิทธิบาท 4.
การเก็บวัตถุดิบการทอผ้าพื้นบ้านกะเหรี่ยง	ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บฝ้าย การทำเส้นด้าย	มีความอดทน ใฝ่เรียนรู้ ขยันหมั่นเพียร และอิทธิบาท 4
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัตถุดิบย้อมสีธรรมชาติ	ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของวัตถุดิบธรรมชาติที่นิยมมาทำสีย้อม ประเภทของวัตถุดิบธรรมชาติที่ใช้ย้อมสี ทดลองวัตถุดิบที่ใช้ในการย้อมสีธรรมชาติ	มีความอดทน ใฝ่เรียนรู้ ขยันหมั่นเพียร และอิทธิบาท 4
การย้อมสีธรรมชาติ	ความรู้เกี่ยวกับวิธีการย้อมสี การทดสอบสีธรรมชาติที่ใช้ในการย้อมสี การสรุปผลลัพธ์ของการย้อมสีจากวัตถุดิบจากธรรมชาติแต่ละประเภท	มีความอดทน ใฝ่เรียนรู้ ขยันหมั่นเพียร และอิทธิบาท 4
การย้อมสีใหม่และสีสังเคราะห์	ความรู้เกี่ยวกับการย้อมสีใหม่ การย้อมสีสังเคราะห์ สรุปผลของการย้อมสีใหม่และสีสังเคราะห์	มีความอดทน ใฝ่เรียนรู้ ขยันหมั่นเพียร และอิทธิบาท 4
เครื่องมือวัสดุและอุปกรณ์และการทอผ้าพื้นบ้านกะเหรี่ยง	ความรู้เกี่ยวกับความหมายของเครื่องมือวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทอผ้าพื้นบ้านกะเหรี่ยง การขึ้นเครื่องทอ การเรียงด้าย การกรอด้าย ประวัติความเป็นมาของผ้าทอกะเหรี่ยง การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความสำคัญ ในการดำรงชีวิต คุณค่าและประโยชน์ของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	ใฝ่เรียนรู้ ขยันหมั่นเพียร และอิทธิบาท 4
การทอลายต่างๆ	ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของลายผ้าทอลายต่างๆ การออกแบบลายผ้าทอ การสำรวจการผลิตภัณฑ์ผ้าทอกะเหรี่ยง เทคโนโลยีที่ใช้ที่มีผลต่อการทอผ้าพื้นบ้านกะเหรี่ยง ผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นบ้านกะเหรี่ยงในท้องถิ่น วิธีการทอผ้าพื้นบ้านกะเหรี่ยงลายต่างๆ หลักการและเป้าหมายของการจำหน่ายผ้าทอพื้นบ้านกะเหรี่ยง สำรวจสภาพปัจจุบันปัญหาของผ้าทอพื้นบ้านกะเหรี่ยง วิเคราะห์ปัญหาของ	มีความอดทน ใฝ่เรียนรู้ ขยันหมั่นเพียร และอิทธิบาท 4

เรื่อง	ความรู้	คุณธรรม
	ผ้าทอพื้นบ้านกะเหรี่ยง เศรษฐกิจพอเพียงของผ้าทอพื้นบ้านกะเหรี่ยง	
การทอพื้นบ้านกะเหรี่ยงลายดอกและการตัดเย็บและการตกแต่ง	ความรู้เกี่ยวกับวิธีการทอผ้าพื้นบ้านกะเหรี่ยงลายดอก สํารวจสภาพปัจจุบันปัญหาท้องถิ่น วิเคราะห์ปัญหาโดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางการแก้ไขและพัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การตัดเย็บผ้าทอพื้นบ้านกะเหรี่ยง การตกแต่งผ้าทอพื้นบ้านกะเหรี่ยง แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาในระดับต่างๆ ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับหลักการและ ระบบของสหกรณ์ และ การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงกับหลักการและระบบของสหกรณ์	มีความอดทน ใฝ่เรียนรู้ ขยันหมั่นเพียร และอิทธิบาท 4
เศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต	ความรู้เกี่ยวกับการนำเสนอเศรษฐกิจพอเพียงกับความสำเร็จของผ้าทอพื้นบ้านกะเหรี่ยง	ใฝ่เรียนรู้ ขยันหมั่นเพียร และอิทธิบาท 4
เศรษฐกิจพอเพียงในการค้าและบริการ	ความรู้เกี่ยวกับการนำเสนอเศรษฐกิจพอเพียงกับสินค้าผ้าทอพื้นบ้านกะเหรี่ยง	ใฝ่เรียนรู้ ขยันหมั่นเพียร และอิทธิบาท 4
เศรษฐกิจพอเพียงในการวางแผนพัฒนา	ความรู้เกี่ยวกับการนำเสนอเศรษฐกิจพอเพียงกับการวางแผนพัฒนาผ้าทอพื้นบ้านกะเหรี่ยง	ใฝ่เรียนรู้ ขยันหมั่นเพียร และอิทธิบาท 4

เศรษฐกิจ/วัตถุประสงค์	สังคม	สิ่งแวดล้อม	วัฒนธรรม
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การทอผ้าพื้นบ้านกะเหรี่ยง			
วัตถุประสงค์ในการทอผ้าที่หลากหลายและ คุณสมบัติของวัตถุประสงค์ที่ใช้ในการทอผ้าพื้นบ้านกะเหรี่ยง	เกิดความรัก ความสามัคคี มีน้ำใจ	ได้รู้จักวัตถุประสงค์และสิ่งแวดล้อมในชุมชน	ฟื้นฟู เสริมสร้างวัฒนธรรมในท้องถิ่น
การปลูกและการเตรียมวัตถุประสงค์การทอผ้าพื้นบ้านกะเหรี่ยง			
ใช้พื้นที่ วัสดุ อุปกรณ์ อย่างคุ้มค่า นำผลผลิตมาเป็นต้นทุนน้ำใจ ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้	ส่งเสริมการปลูกต้นฝ้าย ทดแทนการปลูกพืชเศรษฐกิจที่ทำลายป่าไม้	มีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม	ฟื้นฟู เสริมสร้างวัฒนธรรม ความสามัคคี มีน้ำใจ แบ่งปัน เกื้อกูล
การเก็บวัตถุประสงค์การทอผ้าพื้นบ้านกะเหรี่ยง			
ส่งเสริมอาชีพเก็บฝ้ายให้กับชุมชน	ส่งเสริมการเก็บฝ้ายสร้างรายได้	อนุรักษ์ป่าไม้ เพราะฝ้ายต้องปลูกพืชหมุนเวียน	การอนุรักษ์วัฒนธรรมดั้งเดิมของท้องถิ่น

เศรษฐกิจ/วัตถุประสงค์	สังคม	สิ่งแวดล้อม	วัฒนธรรม
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ที่ยั่งยืนสี่ประการ			
ส่งเสริมการหาวัตถุประสงค์ที่ยั่งยืนจากธรรมชาติ	มีความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน	ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในธรรมชาติอย่างคุ้มค่า	เกิดความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่าของทรัพยากรในท้องถิ่นของตน
การยั่งยืนสี่ประการ			
ส่งเสริมการใช้วัตถุประสงค์ที่ยั่งยืนจากธรรมชาติเพื่อลดค่าใช้จ่าย	ส่งเสริมความนิยมใช้ที่ยั่งยืนจากธรรมชาติเพื่อลดต้นทุนในการผลิตผ้าทอ	ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด	เป็นเอกลักษณ์ในท้องถิ่น
การยั่งยืนสี่ประการและสี่สังเคราะห์			
การยั่งยืนสี่ประการและสี่สังเคราะห์ เพื่อสร้างความแตกต่างของชิ้นงานตามความต้องการของลูกค้า	ส่งเสริมการสร้างอาชีพการที่ยั่งยืนที่หลากหลาย	แก้ปัญหาวัตถุประสงค์ที่ยั่งยืนจากธรรมชาติลดลง	สร้างความแตกต่างของชิ้นงานตามความต้องการของลูกค้า
เครื่องมือวัสดุและอุปกรณ์และการทอผ้าพื้นบ้านกะเหรี่ยง			
ส่งเสริมการเลือกใช้วัสดุในท้องถิ่นเพื่อเน้นการผลิตวัสดุทอผ้าเป็นรายได้ในท้องถิ่น	ส่งเสริมการสร้างอาชีพการผลิตวัสดุทอผ้าเป็นรายได้ในท้องถิ่น	ส่งเสริมการใช้วัสดุจากธรรมชาติในการทอผ้ามากกว่าเครื่องจักร	เป็นเอกลักษณ์ในท้องถิ่น
การทอผ้าต่างๆ			
ส่งเสริมอาชีพการทอผ้ากะเหรี่ยงในท้องถิ่น	เสริมสร้างอาชีพการทอผ้ากะเหรี่ยงในท้องถิ่น	เน้นการใช้วัสดุจากธรรมชาติในการทอผ้า	เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมในท้องถิ่น
การทอพื้นบ้านกะเหรี่ยงลายดอกและการตัดเย็บและการตกแต่ง			
ส่งเสริมอาชีพการทอผ้ากะเหรี่ยงในท้องถิ่น	เสริมสร้างอาชีพการทอผ้ากะเหรี่ยงในท้องถิ่น	เน้นการใช้วัสดุจากธรรมชาติในการทอผ้า	เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมในท้องถิ่น
เศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต			
เน้นเรื่องการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน	เน้นเรื่องการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน	เน้นการดำเนินชีวิตแบบพึ่งพาธรรมชาติ	การดำเนินชีวิตตามวัฒนธรรมในท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียงในการค้าและบริการ			
นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการค้าและบริการเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น	นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการค้าและบริการ เพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลกันในสังคม	นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการค้าและบริการ เพื่อลดการเบียดเบียนธรรมชาติ	นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการค้าและบริการ เพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมในท้องถิ่น
เศรษฐกิจพอเพียงในการวางแผนพัฒนา			
นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการวางแผนพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการวางแผนพัฒนาสังคม	นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการวางแผนพัฒนาสิ่งแวดล้อม	นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการวางแผนพัฒนาและอนุรักษ์วัฒนธรรมในท้องถิ่น